

Số: 30 /KH-CĐYT

Thái Bình, ngày 21 tháng 04 năm 2023

KẾ HOẠCH TƯ VẤN TUYỂN SINH NĂM 2023

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-CĐYT ngày 17 tháng 02 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 của Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình;

Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-CĐYT ngày 20 tháng 02 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế về kế hoạch tuyển sinh năm 2023.

Hội đồng tuyển sinh xây dựng kế hoạch tư vấn tuyển sinh năm 2023 cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

Chủ động trong công tác tư vấn tuyển sinh, đảm bảo tính hệ thống, phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận trong toàn trường

Đồng bộ triển khai tư vấn Tuyển sinh 2023 tới Học sinh, Phụ huynh học sinh các Trường THPT và các Trung tâm Giáo dục thường xuyên trong và ngoài tỉnh.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng sử dụng mạng xã hội trong công tác tư vấn tuyển sinh.

Tăng cường đẩy mạnh hợp tác với Hội khuyến học tỉnh Thái Bình trong công tác tư vấn tuyển sinh năm 2023 trên địa bàn Tỉnh và các khu vực lân cận.

2. Nội dung

Cung cấp thông tin tuyển sinh cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thái Bình: các mã ngành đào tạo, chỉ tiêu đào tạo chính quy, liên thông; các chương trình liên kết đào tạo du học – việc làm tại Nhật Bản và CHLB Đức; các quyền lợi của học viên khi tham gia học tập tại trường.

Thực hiện chương trình liên kết đào tạo với một số trường Đại học, Cao đẳng ngoài tỉnh để tuyển sinh học viên tham gia học tập các mã ngành đào tạo đặc thù.

3. Hình thức

Tuyển sinh trực tuyến: trên website tuyển sinh, Facebook, Zalo của nhà Trường và các nền tảng mạng xã hội khác của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, Bộ Y tế..

Tuyển sinh trực tiếp: Kết hợp với Hội khuyến học Tỉnh Thái Bình trong công tác tuyển sinh. Hội khuyến học trực tiếp đến tư vấn cho các gia đình trên địa bàn tỉnh về các hệ đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh, các chương trình hợp tác đào tạo, việc làm với đối tác Đức, Nhật, các chế độ đãi ngộ của các chương trình của nhà trường.



3. Tổ chức thực hiện

3.1. Các hoạt động trực tuyến phục vụ công tác tuyển sinh

TT	Trang trực tuyến	Nội dung	Tần suất	Bộ phận
1	Facebook	Chạy Quảng cáo face 06 tháng (4-9)	Ít nhất 10 ngày/ đợt	QLĐT
2	https://tuyensinh.caodangytb.edu.vn https://Facebook.com/congdongcye https://Facebook.com/tuyensinhcdytb	Thông tin tuyển sinh	2-3 lần/tuần (tháng cao điểm) 1 tuần/ lần	QLĐT
3	https://Facebook.com/congdongcye https://Facebook.com/doanthanhvien	Hoạt động ngoại khóa, chuyên môn	2 tuần/ lần (tháng cao điểm) 1 tháng/ lần	- CTHSSV - Đoàn trường
4	https://tuyensinh.caodangytb.edu.vn https://Facebook.com/congdongcye https://Facebook.com/tuyensinhcdytb	Chia sẻ bài viết hoạt động của nhà trường	1 tuần/ lần (tháng cao điểm)	Cán bộ nhà trường (Trưởng bộ phận đôn đốc thực hiện)
5	Facebook cá nhân	Thay khung đại diện theo thiết kế của trường	(30/4-1/5)	Cán bộ nhà trường (Trưởng bộ phận đôn đốc thực hiện)
6	Video về các chương trình tuyển sinh của Nhà trường	Các chương trình tuyển sinh, hình ảnh hoạt động tiêu biểu	Phát trên các trang điện tử của nhà trường	Bộ phận truyền thông

Khung Đại diện Facebook được thay vào dịp kỉ niệm 30-4 để tăng tương tác truyền bá hình ảnh về nhà trường trong đợt tuyển sinh năm 2023. Đoàn Thanh Niên phối hợp Phòng QLĐT thiết kế mẫu khung, Lãnh đạo phê duyệt thực hiện.

3.2. Thực hiện phương thức tuyển sinh trực tiếp

3.2.1. Xây dựng các tài liệu, công cụ để phục vụ công tác tư vấn tuyển sinh

Xây dựng các tài liệu cung cấp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân phục vụ công tác tuyển sinh. Cụ thể:

Tài liệu về thông tin tuyển sinh: các ngành nghề đào tạo, Các chương trình hợp tác, các chế độ ưu đãi của học viên (hoàn thành trước tháng 4/2023): Phòng QLĐT, Phòng TCHC.

Thiết kế, in ấn tờ gấp (khô A4), thông tin tuyển sinh, giới thiệu ngành nghề và các Chương trình hợp tác (hoàn thành trước tháng 4/2023): Phòng TCHC, Bộ phận truyền thông.

3.2.3. Triển khai phối hợp Hội khuyến học thực hiện hoạt động tư vấn tuyển sinh

Bộ phận tuyển sinh:

Cung cấp các tài liệu cần thiết về các chương trình của nhà trường cho Hội khuyến học tỉnh.

Thiết kế, cung cấp mẫu phiếu đăng ký tuyển sinh riêng cho Hội khuyến học (Phụ lục 1), các thí sinh được HKH tư vấn đến nhập học mang thiếu phiếu đăng ký của Hội khuyến học để làm thủ tục nhập học. Trên cơ sở dựa vào phiếu đăng ký tuyển sinh có ký hiệu riêng của HKH, bộ phận tuyển sinh tổng kết và báo cáo kết quả phối hợp tuyển sinh với HKH về lãnh đạo nhà trường.

Tổ chức hướng dẫn trực tiếp cán bộ Hội khuyến học về nội dung tư vấn tuyển sinh (Hợp trực tiếp với hội khuyến học tại 8 huyện thành phố)

Hội khuyến học tỉnh:

Hội khuyến học tỉnh kết hợp với ban tuyển sinh trường Cao đẳng Y tế Thái Bình tổ chức hướng dẫn công tác tư vấn tuyển sinh cho cán bộ hội khuyến học các cấp huyện, xã, phường trên 8 huyện, thành phố.

+ Dự kiến tổ chức mỗi huyện/thành phố 01 buổi tư vấn cho các cán bộ làm công tác tuyển sinh (hoàn thiện trong tháng 4/2023).

+ Lịch tổ chức tư vấn được Hội khuyến học Tỉnh thống nhất với Ban tuyển sinh trường Cao đẳng y tế Thái Bình

Thực hiện hoạt động tư vấn tuyển sinh đến tất cả các hộ gia đình có ứng viên phù hợp với các chương trình đào tạo, việc làm trong và ngoài nước của nhà trường.

- Yêu cầu: Hội khuyến học trực tiếp tư vấn, phát phiếu đăng ký và thu lại các phiếu đăng ký của các ứng viên và nộp về trường Cao đẳng Y tế Thái Bình

Các trường hợp HKH tư vấn thành công tham gia các chương trình của nhà trường cần có phiếu đăng ký (mẫu phiếu được Bộ phận tuyển sinh thiết kế riêng cho HKH) khi đến nhập học tại nhà trường.

Trong trường hợp đặc biệt:

Thí sinh đến nhập học thực hiện cả hai hình thức đăng ký (Đăng ký trực tuyến trên trang tuyển sinh của nhà trường và cả đăng ký theo mẫu phiếu riêng của HKH), bộ phận tuyển sinh sẽ thống kê lại các trường hợp này. Khi các sv xong thủ tục nhập học, Bộ phận tuyển sinh và HKH sẽ phỏng vấn trực tiếp các ứng viên xem việc lựa chọn đăng ký vào nhà trường là do thông tin trên web Trường / thông tin từ hội khuyến học.



4. Dự trù, thanh toán kinh phí hỗ trợ công tác tư vấn Tuyển sinh

Ban tuyển sinh lập dự toán kinh phí về truyền thông Facebook, in ấn tài liệu – poster, hỗ trợ sinh viên tình nguyện, phối hợp hội khuyến học.

Phòng Kế hoạch tài chính thanh toán kinh phí hỗ trợ công tác Tuyển sinh và Tư vấn Tuyển sinh theo nhu cầu thực tế.

Nhà trường bố trí xe cho bộ phận tuyển sinh xuống 8 huyện/thành phố làm công tác tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ HKH.

Tư vấn tuyển sinh là công việc thường xuyên của Trường, có vai trò quan trọng đối với sự thành công của tuyển sinh hằng năm, đòi hỏi sự tham gia tích cực và hiệu quả của tất cả cá nhân và tổ chức trong Trường. Hội đồng tuyển sinh yêu cầu các đơn vị, cá nhân nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng kế hoạch đề ra.

Trong quá trình triển khai công việc có vấn đề gì vướng mắc, phát sinh các đơn vị báo cáo Hội đồng tuyển sinh của Trường để kịp thời giải quyết./. *kt*

Nơi nhận:

- BGH (để chỉ đạo);
- Hội đồng TS, Ban thư kí TS;
- Hội khuyến học tỉnh (để p/h thực hiện)
- Các Khoa/phòng; Tổ truyền thông, Đoàn TN (để thực hiện);
- Công TTĐT của Trường (để thông báo);
- Lưu VT, QLĐT.

KT.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TS

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Sơn

